



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ โทร. ๐-๓๘๕๐-๘๑๑๘

ที่ ๑๐๓๒/- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง บุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกัน อย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาลงนาม และขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ ที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวราพร ธรรมบำรุง)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายบุญฤทธิ์ เอ็งไล่)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หัวข้อ: EB๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน
๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๓. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ หน่วยงาน
๔. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

Linkภายนอก: <https://www.govesite.com/tatakeabpho/index.php?p=1>

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนราพร ธรรมบำรุง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายบุญฤทธิ์ เอ็งไล้)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเียบ  
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนงลักษณ์ ธิสมบูรณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕